

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường 464 từ Trà Lý đến ngã ba Đông Xuyên để nhân dân đi lại thuận tiện, tránh gây ô nhiễm môi trường; bố trí ngân sách xây dựng khu xử lý rác thải tập trung; mong muốn có chính sách hỗ trợ nguồn lực các xã khó khăn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhất là đầu tư cho giao thông, thủy lợi nội đồng; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng thêm phòng học tại các trường THPT công lập. Cử trí cũng kiến nghị nâng mức trợ

cấp hàng tháng cho cựu thanh niên xung phong; cải cách hành chính trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sớm thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ thôn.

Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện đã giải trình, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời tổng hợp gửi HĐND và chuyển các sở, ngành, đơn vị liên quan xem xét giải quyết.

* Sáng ngày 29/7, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức

hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Đông Hưng với cử tri tại điểm xã Đông Quang và Đông Sơn.

Tại các điểm tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ tám, kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2024. Cử tri phát biểu kiến nghị tình hình kinh phí cấp bù thủy lợi phí; nghiên cứu sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai để phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Thái Bình

giai đoạn đến năm 2028; tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ kinh phí mua máy cày cho nông dân; quan tâm hỗ trợ các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục hỗ trợ nông dân diệt chuột, ốc bươu vàng để bảo vệ mùa màng; quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Với các xã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, huyện có kế hoạch nâng cấp, xây dựng một số cầu tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, đồng thời xử lý cơ sở vật chất sau sắp

xếp hợp lý, tránh bỏ không gây lãng phí, xuống cấp; tăng phụ cấp cho cán bộ cơ sở; quan tâm hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho người dân có thu nhập thấp. Cử tri cũng kiến nghị quản lý chặt chẽ đất đai, xử lý nghiêm các hộ lấn chiếm đất đai xây dựng công trình trái phép; có giải pháp xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn hiệu quả hơn.

Đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo huyện Đông Hưng đã phát biểu giải trình, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời tiếp thu, tổng hợp gửi HĐND và chuyển các sở, ngành liên quan xem xét giải quyết.

KHỞ THI ĐUA MTTQ...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm mô hình trồng cỏ bàng làm ống hút xuất khẩu tại xã Đông Cường (Đông Hưng).

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của từng thành viên trong khối. Nổi bật là các phong trào thi đua: Cải cách hành chính; xây dựng nông thôn mới; Cải cách công tác xã hội người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Các điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến, gương người tốt việc tốt được tuyên truyền rộng rãi. Các đơn vị trong khối đã chủ động đổi mới, tham mưu kịp thời công tác thi đua, khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị 6 tháng cuối năm 2024, Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục tập trung tuyên truyền hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kịp thời động viên, biểu dương những đơn vị, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện các phong trào thi đua.

Nhân dịp này, các đại biểu đã đến thăm mô hình trồng dưa chuột trong nhà lưới của hội viên nông dân Phạm Xuân Khánh, xã Trọng Quan và mô hình trồng cỏ bàng làm ống hút xuất khẩu của hội viên nông dân Nguyễn Cao Động, xã Đông Cường (Đông Hưng). Đây là 2 trong những mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu mang lại hiệu quả kinh tế cao của hội viên nông dân huyện Đông Hưng.

KHEN THƯỞNG 55 TẬP THỂ, CÁ NHÂN...

(Tiếp theo trang 1)

đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì quy mô cấp tỉnh với nhiều chương trình đặc sắc, ấn tượng.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 19 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện các hoạt động kỷ niệm; UBND thành phố tặng giấy khen cho 22 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình.



Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Kiểm tra, chỉ đạo...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra vị trí đang theo dõi thâm lậu thuộc địa phận xã Hồng Bạch (Đông Hưng) và công tác khắc phục ảnh hưởng của ngập úng với lúa mùa tại xã Tân Phong (Vũ Thư).



mùa mưa bão còn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là lũ các hồ thủy điện, yếu cầu huyện Đông Hưng tập trung tăng cường công tác tuần tra, canh gác, kiểm tra, rà soát các công trình phòng, chống thiên tai, đặc biệt là các điểm xung yếu tại các công dưới để đề phòng sự cố, có ứng phó kịp thời và báo cáo UBND tỉnh các biện pháp chỉ đạo kịp thời. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ", chủ động sẵn sàng ứng cứu tại

các điểm xung yếu; kiểm tra, phát hiện, xử lý, ngăn chặn triệt để các trường hợp vi phạm Luật Đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng phó với sự cố mùa mưa bão, bảo đảm an toàn công trình phòng, chống thiên tai.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2 và đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 15 đến ngày 22/7 đã làm ngập úng một số diện tích lúa mùa, cây màu. Theo báo cáo của các huyện, thành phố có khoảng hơn 1.000ha lúa bị ảnh hưởng phải gieo cấy lại, trong

đó huyện Vũ Thư có khoảng 350ha lúa tại vùng trũng phải gieo cấy lại, kéo dài thời vụ gieo cấy so với kế hoạch; 1.970ha cây màu bị ảnh hưởng. Huyện Vũ Thư đã chỉ đạo các HTXNN phối hợp với Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện khoan vùn, khép kín vùn bị ngập úng, chủ động tiêu nước trên hệ thống kênh và mặt ruộng. Tổ chức kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn nông dân sử dụng máy dũ phòng, tỉa diện tích lúa cấy, lúa gieo thẳng cấy

vào diện tích bị chết do ngập úng; sử dụng các giống có thời gian sinh trưởng dưới 110 ngày, gieo mạ nền cứng khi nước rút tiến hành gieo cấy không được để ruộng hoang.

Kiểm tra tại cánh đồng xã Tân Phong, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Vũ Thư cũng như các địa phương có diện tích lúa bị ảnh hưởng bởi ngập úng chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với cơ quan chuyên môn của ngành nông nghiệp thực hiện tốt kế hoạch

sản xuất năm 2024; công tác thủy lợi nội đồng được quan tâm thường xuyên, liên tục, nhất là việc khơi thông dòng chảy trong mùa mưa bão. Chủ động các phương án ứng phó với tình hình thời tiết và diễn biến dịch hại trong vụ mùa, huy động sự tham gia chỉ đạo của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo sản xuất. Chủ động các giải pháp về nhân lực và phương tiện để khắc phục tình trạng bất thuận của thời tiết ảnh hưởng tới sản xuất trồng trọt, bảo đảm không để úng, hạn xảy ra. Ngành nông nghiệp tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương các biện pháp ngăn úng giống và gieo mạ trên nền đất cứng để gieo cấy lại diện tích lúa bị chết do ngập úng trước ngày 5/8; phân công cán bộ bám sát cơ sở, chỉ đạo và hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật chăm sóc lúa, rau màu khắc phục hậu quả sau mưa úng. Tăng cường công tác dự tính, dự báo tình hình phát sinh gây hại của các đối tượng dịch hại để có biện pháp phòng, trừ kịp thời, hiệu quả nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng do sâu bệnh hại gây ra.

HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/ĐIÔXIN HUYỆN VŨ THƯ Trao 64 xe lăn cho nạn nhân chất độc da cam

Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/Điôxin huyện Vũ Thư và tổ chức trao xe lăn cho nạn nhân CĐDC, thân nhân người có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

64 xe lăn, tổng trị giá 160 triệu đồng được Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin huyện Vũ Thư vận động đoàn thiện nguyện thành phố Hà Nội tài trợ kinh phí đã được trao cho 64 nạn nhân CĐDC, thân nhân người có công có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 4 huyện: Vũ Thư, Hưng Hà, Tiên Hải, Thái Thụy; trong đó, 19 xe lăn được trao cho nạn nhân CĐDC huyện Vũ Thư.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp nạn nhân CĐDC, thân nhân người có công với đất nước vượt khó khăn trong sinh hoạt, vươn lên trong cuộc sống.



Đại diện Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin 4 huyện: Vũ Thư, Hưng Hà, Tiên Hải, Thái Thụy nhận xe lăn tại chương trình.

Nhân dịp này, 5 học sinh vượt khó học giỏi là cháu của nạn nhân CĐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận quà của UBND huyện Vũ Thư và đoàn thiện nguyện thành phố Hà Nội.

THU HOAI

Kiến Xương**Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm**

Những năm qua, huyện Kiến Xương đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, người dân trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Công ty TNHH Sơn Hà (cụm công nghiệp Vũ Ninh) có gần 2.000 lao động làm việc; hàng ngày Công ty chế biến bằng đủ suất ăn tại bếp ăn tập thể. Bà Phạm Thị Lụa, Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty cho biết: Để người lao động có đủ sức khỏe làm việc, Công ty chú trọng chế độ dinh dưỡng cũng như bảo đảm bữa ăn ca an toàn. Ngay từ khi thành lập, Công ty đã đầu tư xây dựng nhà ăn, khu vực bếp nấu rộng rãi, sạch sẽ, theo quy trình một chiều. Các vật dụng chứa thức ăn được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, có tủ đựng. Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị cung ứng thực

phẩm tươi ngon, an toàn theo ngày, không sử dụng sản phẩm đông lạnh; thực hiện chế độ kiểm tra 3 bước, có ghi chép, lưu mẫu kiểm tra từ thực phẩm đầu vào tới khi ra suất ăn. Đây cũng là một trong những chính sách thiết thực để người lao động yên tâm làm việc.

Bà Lương Thị Như Quỳnh, nhân viên nấu ăn của Công ty TNHH Sơn Hà cho biết: Hàng sáng tôi có mặt từ hơn 7 giờ để tiếp nhận thực phẩm và chế biến các món ăn. Bếp ăn luôn được vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát, người nấu ăn và người chia thức ăn đều sử dụng đầy đủ đồ bảo hộ, găng tay, tạp dề, mũ, khẩu trang. Do đó, Công ty

chưa bao giờ xảy ra vụ ngộ độc liên quan đến thực phẩm.

Tại cơ sở sản xuất chả cá Tuệ Phụng, xã Thanh Tân, bà Nguyễn Thị Phụng, chủ cơ sở cho biết: Để có sản phẩm bảo đảm ATTP, tôi lựa chọn kỹ lưỡng nguyên liệu đầu vào. Thực phẩm phải luôn tươi sống từ các vùng biển ở trong và ngoài tỉnh chuyển về. Điều kiện vệ sinh lúc nào là phải tiến hành sản xuất ngay lúc đó để bảo đảm độ tươi ngon và không dùng chất bảo quản. Quy trình làm đúng theo các bước từ làm sạch cá, xay cá, cho gia vị đến việc cho ra khuôn và hấp, đóng gói đều bảo đảm vệ sinh ATTP.

Nhờ có kinh nghiệm làm nghề 20 năm nên sản phẩm đã nổi tiếng ở địa phương, được công nhận sản phẩm OCOP, được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Mỗi ngày cơ sở sản xuất hơn 20kg chả cá các loại cung cấp cho các trường học trong và ngoài huyện. Riêng tháng tết cơ sở sản xuất khoảng 2,4 tấn.

Những năm qua, UBND huyện Kiến Xương đã chỉ đạo các ban, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm ATTP; tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh thực phẩm, điều kiện kinh doanh, chất lượng hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về ATTP. Đẩy mạnh tuyên truyền về ATTP, nhất là dịp lễ, tết, tháng hành động vì ATTP, tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP, cảnh báo mối nguy và hướng dẫn lựa chọn, chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng, người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm... Cùng với đó, huyện còn thực hiện tốt công tác quản lý cơ sở thực phẩm, có phần mềm quản lý

dữ liệu, theo dõi cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện. Trong đó, ngành y tế trong những tháng đầu năm 2024 đã xuyên tuyến 383/387 cơ sở ký cam kết bảo đảm ATTP, đạt 98,9% và đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho 231 cơ sở; tổ chức kiểm tra hơn 20 bếp ăn tập thể các trường mầm non, tiểu học và công tác bảo đảm ATTP; ngành nông nghiệp, ngành công thương

tổ chức ký cam kết với 100% cơ sở sản xuất theo quy định. Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn tích cực phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP; tăng cường lấy mẫu giám sát ATTP nhằm kịp thời phát hiện, xử phạt các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm ATTP. Do đó, nhiều năm liền không xảy ra vụ ngộ độc

thực phẩm đông người trên địa bàn huyện.

Thời gian tới, huyện Kiến Xương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về ATTP; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát chất lượng thực phẩm, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ATTP.

THU THUY



Công ty TNHH Sơn Hà bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn cho người lao động.